



ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด
เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
เพื่อยื่นคำร้องทั่วไปและคำร้องประเภทต่าง ๆ

ตามข้อ ๑๗ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และมีมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand ๔.๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ตามที่สำนักงาน ก.พร เสนอ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติราชการที่อยู่ในอำนาจของนายกเทศมนตรีและเป็นหน้าที่ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองเสม็ดในการที่ประชาชนมายื่นเรื่องคำร้องทั่วไปและคำร้องประเภทต่าง ๆ เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ดจึงให้พนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ดหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้

๑. ห้ามพนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ดหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกสำเนาเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการยื่นคำร้องทั่วไปและคำร้องต่าง ๆ

๒. กรณีจำเป็นต้องใช้เอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่อประกอบในการยื่นคำร้องทั่วไปและคำร้องต่าง ๆ ให้พนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ดหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว เพื่อให้จัดส่งข้อมูลหรือสำเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพื่อใช้ประกอบคำขอ เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ที่จะนำเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ดหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบคำขอด้วยตนเอง

๓. กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารราชการอื่น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ให้พนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ดหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำสำเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

๔. ทั้งนี้ ให้รวมถึงกรณีผู้ที่ได้รับมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้มีสิทธิให้ดำเนินการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินแทนด้วย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายวิสุทธิ อาสน์สถิตย์)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด